



ที่ ศธ ๐๔๑๘๘/๑๖๕

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย พ.ศ. ๒๕๖๔
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย QR Code โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้จัดทำโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกันภัยแก่นักเรียนในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ (รวมถึงสถานศึกษาขยายโอกาส) โดยจัดให้มีการประกวดผลงานนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา โฉรางวัล และเกียรติบัตรจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า เพื่อให้โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปยังสถานศึกษาในสังกัดทราบ โดยให้ส่งผลงานนักเรียนเข้าประกวดในรูปแบบเพลง หรือคลิปวิดีโอสั้น สำหรับหัวข้อที่ใช้ในการส่งผลงานเข้าประกวดสามารถเลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๑. หัวข้อ “ความสำคัญและประโยชน์ของการทำประกันภัย พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ”
๒. หัวข้อ “ความสำคัญและประโยชน์ของการทำประกันชีวิต”
๓. หัวข้อ “ความสำคัญและประโยชน์ของการทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน”
๔. หัวข้อ “ความสำคัญและประโยชน์ของการทำประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินซัวรันส์)”

สามารถส่งใบสมัครภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ และส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ WWW.OIC.OR.TH หรือ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พร้อมทั้งจะสนับสนุนเอกสารเผยแพร่ ข้อมูลด้านการประกันภัย ให้แก่สถานศึกษา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายสยาม พรพงศ์ หรือ นางสาวเบญญา รัศมีโกเมน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๕๑๕๓ ๙๙๕๕ ต่อ ๓๔๑๓,๓๔๔๒ หรือ E-mail : benyar@oic.or.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนิท แยมเกษร)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

QR Code โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัย

